

กต. ๑๐
๒๕ มิ.ย. ๖๔
๑๕.๑๕

ส.ค. ส. ๒ ก.๑๐
ส่ง กวด
รับที่ : ๕๗๑๘๘/๖๔
๒๙ มิ.ย ๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น



ที่ พม ๐๖๐๕/ ๑๕๕๔๑

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
๑๐๓๔ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมอหานาค
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง วันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD)

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรองนายกรัฐมนตรีเห็นชอบให้เสนอคณะกรรมการรัฐมนตรี
๒. รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
๓. สำเนาหนังสือกระทรวงการต่างประเทศ ที่ กต ๑๐๐๓/๕๗๖
ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

ด้วยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ขอเสนอเรื่องวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD) มาเพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีพิจารณา โดยเรื่องนี้เข้าข่ายที่จะต้องนำเสนอ คณะรัฐมนตรีตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมการจ้างงานและการทำงานอาสาสมัคร พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔ (๗) รวมทั้งสอดคล้องและเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติในด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาคทางสังคม ทั้งนี้ รองนายกรัฐมนตรี (นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์) กำกับการบริหารราชการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ได้เห็นชอบให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอคณะกรรมการรัฐมนตรีด้วยแล้ว

ทั้งนี้ เรื่องดังกล่าวมีรายละเอียด ดังนี้

๑. เรื่องเดิม

๑.๑ ความเป็นมาของเรื่องที่จะเสนอ

๑.๑.๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๕๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) กำหนดให้กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ เป็นหน่วยงาน ที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชนตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุน ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรอื่น อาทิ องค์กรสวัสดิการสังคม องค์กรด้านสังคมสงเคราะห์ และองค์กรด้านอาสาสมัคร มีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการสังคม

๑.๑.๒ องค์กรสหประชาชาติ (United Nations : UN) มีข้อมติสหประชาชาติ ที่ A/RES/๔๐/๒๑๒ รับรองเมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๘ ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประกาศให้วันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี เป็นวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD) และเชิญชวนประเทศต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเปิดโอกาสให้องค์กรอาสาสมัคร และอาสาสมัครเผยแพร่สิ่งที่ตนดำเนินการ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals : MDGs) จนมาถึงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

๑.๒ ผลการดำเนินการที่ผ่านมา

การจัดงานวันอาสาสมัครสากล (International Volunteers Day : IVD) ของประเทศไทย ได้มีการจัดขึ้นเป็นครั้งแรกอย่างไม่เป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ โดยกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับโครงการหน่วยอาสาสมัครสหประชาชาติ (United Nations Volunteers . UNV) และภาคีเครือข่าย ๓๖ หน่วยงาน ๓๖ องค์กร เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาสาสมัครสากล และสร้างความตระหนักรู้ถึงความสำคัญและบทบาทของงานอาสาสมัครในประเทศไทยในการสนับสนุน การดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และในปี ๒๕๖๒ ได้มีองค์กรภาคเอกชน บางหน่วยงาน อาทิ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลอง ในวันอาสาสมัครสากลดังกล่าว และในปี ๒๕๖๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ดำเนินการจัดแถลงข่าวการจัดงานวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๓ (International Volunteer Day 2020) โดยมี นายจตุร์ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นผู้แถลงข่าว ร่วมกับ Ms. Gita Sabharwal, United Nations Resident Coordinator in Thailand และ Mrs. Shalina Miah, Regional Manager, Asia and the Pacific United Nations Volunteers Programme เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ระหว่างเวลา ๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์บทบาท และความสำคัญของผู้ปฏิบัติงานด้านอาสาสมัคร ประเทศไทย เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ความสำคัญของวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๓ (International Volunteer Day 2020) และเพื่อเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันอาสาสมัครสากลในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม (วันอาสาสมัครไทย) ถึง ๕ ธันวาคมของทุกปี และเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ร่วมกับกระทรวง การต่างประเทศ และโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (United Nations Volunteers : UNV) ดำเนินการจัดงานวันอาสาสมัครสากล ประจำปี ๒๕๖๓ (International Volunteer Day 2020) ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร ภายใต้หัวข้อ “Together We Can Through Volunteering”

๒. เหตุผลความจำเป็นที่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี

เป็นเรื่องที่เข้าข่ายต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่อง และการประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๔๘ มาตรา ๔ (๗) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์การระหว่างประเทศที่มีผลผูกพันรัฐบาลไทย รวมทั้งเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๑๓ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายการจัดสวัสดิการสังคม และการส่งเสริม ให้มีการจัดสวัสดิการสังคมอย่างเป็นระบบ ทัวถึง และต่อเนื่อง

๓. ความเร่งด่วนของเรื่อง

เพื่อกำหนดให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครสากลของประเทศไทยในทุกปี (International Volunteer Day : IVD) ตามมติของสหประชาชาติ โดยกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม (วันอาสาสมัครไทย) ถึง ๕ ธันวาคมของทุกปี เพื่อเชื่อมโยงระหว่างวันอาสาสมัครไทย และวันอาสาสมัครสากล และเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสดังกล่าว เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและสร้างความตระหนักรู้ต่อคุณค่าของงานอาสาสมัคร พร้อมทั้งขับเคลื่อนงาน ด้านอาสาสมัครให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

๔. สารสำคัญ ข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย

๔.๑ อาสาสมัครถือว่าเป็นภาคส่วนสำคัญในการมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสังคม รวมถึงการพัฒนาประเทศในมิติต่าง ๆ ของประเทศไทย รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับงานอาสาสมัครโดยมีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๓ เห็นชอบการจัดงานปีอาสาสมัครสากล เนื่องในโอกาสที่สหประชาชาติประกาศให้ปี ๒๕๔๔ เป็นปีอาสาสมัครสากล (International Year of Volunteers 2001) และกำหนดให้วันที่ ๒๑ ตุลาคมของทุกปี อันตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ซึ่งรัฐบาลกำหนดให้เป็นวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ดำเนินการจัดงานวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทยขึ้นทุกปี เพื่อประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๔๔ ให้มีปฏิญญาอาสาสมัครและนโยบายการพัฒนางานอาสาสมัคร

๔.๒ พระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม พ.ศ. ๒๕๔๖ (ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๐) มาตรา ๑๕ (๓) กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (สำนักงาน ก.ส.ค.) มีหน้าที่ “เป็นศูนย์กลางประสานงาน เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ งานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการสังคม” และ (๖) “ดำเนินการและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคมขององค์การสวัสดิการสังคม นักสังคมสงเคราะห์ และอาสาสมัคร ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด”

๔.๓ การจัดงานวันอาสาสมัครสากลที่ผ่านมากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ร่วมกับกระทรวงการต่างประเทศ และโครงการอาสาสมัครแห่งสหประชาชาติ (United Nations Volunteers : UNV) จัดกิจกรรมตามหัวข้อ (Theme) ที่องค์การสหประชาชาติกำหนดไว้ในแต่ละปี ซึ่งในปี ๒๕๖๓ ที่ผ่านมามีองค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อ คือ “Together We Can Through Volunteering” โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านอาสาสมัคร และให้ความสำคัญกับงานอาสาสมัครในมิติต่าง ๆ โดยจัดงานขึ้น ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การอภิปราย (Panel Discussion) โดยเชิญอาสาสมัครจากประเทศต่าง ๆ มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ทั้งในท้องประชุม และรูปแบบ Online ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้บรรยายในหัวข้อ นโยบายภาครัฐ และการให้การสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัคร ดังนั้นเพื่อให้การจัดงานวันอาสาสมัครสากลเป็นไปอย่างแพร่หลาย จึงเห็นสมควรให้คณะรัฐมนตรีประกาศให้ประชาชนทั่วไป และหน่วยงานทุกภาคส่วนได้ทราบว่า วันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี คือ วันอาสาสมัครสากล ตามประกาศขององค์การสหประชาชาติ และเชิญชวนให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในวันอาสาสมัครสากล และเพื่อเป็นการจัดกิจกรรมทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยกำหนดจัดกิจกรรมในระหว่างวันที่ ๒๑ ตุลาคม ซึ่งเป็นวันอาสาสมัครไทย ถึงวันที่ ๕ ธันวาคม ซึ่งเป็นวันอาสาสมัครสากล ของทุกปี

๕. ความเห็นหรือความเห็นชอบ/อนุมัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๕.๑ คณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ (ก.ส.ค.) ได้จัดประชุม ก.ส.ค. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โดยมีนายจตุ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอเรื่องให้คณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณากำหนดให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day · IVD) ตามมติของสหประชาชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคมเป็นประจำทุกปี โดยเชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากล ซึ่งกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม (วันอาสาสมัครไทย) ถึง ๕ ธันวาคมของทุกปี พร้อมทั้งมอบหมายให้

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับผิดชอบในส่วนของการสนับสนุนและประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากลดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

๕.๒ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มีหนังสือสอบถามความเห็นไปยังกระทรวงการต่างประเทศเกี่ยวกับประเด็นการมอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับผิดชอบในส่วนของการสนับสนุนและประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากล ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ให้ความเห็นว่า เห็นสมควรให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก โดยกระทรวงการต่างประเทศยินดีสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากลดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓

๖. ข้อเสนอของส่วนราชการ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรนำเรื่องวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD) เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้

๖.๑ กำหนดให้มีการจัดงานวันอาสาสมัครสากล (International Volunteer Day : IVD) ตามมติของสหประชาชาติ ในวันที่ ๕ ธันวาคมเป็นประจำทุกปี

๖.๒ เชิญชวนหน่วยงานต่าง ๆ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากลโดยกำหนดช่วงระยะเวลาในการจัดกิจกรรมตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม (วันอาสาสมัครไทย) ถึง ๕ ธันวาคมของทุกปี

๖.๓ มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และมอบหมายกระทรวงการต่างประเทศร่วมรับผิดชอบในส่วนของการสนับสนุนและประสานงานในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันอาสาสมัครสากลดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำกราบเรียนนายกรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิติ ไกรฤกษ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแห่งชาติ

โทร. ๐ ๒๖๕๕ ๖๓๐๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๕๐๓๐